



ประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ ลงวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างของเทศบาล ในตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน ๑ อัตรา โดยกำหนดวันรับสมัครการสรรหาและเลือกสรร ระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๗ นั้น

บัดนี้การรับสมัครการสรรหาและเลือกสรรเสร็จสิ้นแล้ว เทศบาลตำบลดอนตรอ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ มีผู้สมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร จำนวน ๑ คน เทศบาลตำบลดอนตรอ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และขอแจ้งรายละเอียด วัน เวลา สถานที่ ที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดวิชาเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร และระเบียบ เกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร ดังนี้

๑. รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง และรายละเอียดเกี่ยวกับ วัน เวลา สถานที่ที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดวิชาเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร และระเบียบเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตาม **ผนวก ก** แนบท้ายประกาศ

๒. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร รายละเอียดตาม **ผนวก ข** แนบท้ายประกาศ

อนึ่ง ในการตรวจสอบคุณสมบัติและรับรองคุณสมบัติของผู้สมัครฯ ที่ได้ประกาศรายชื่อ เป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรดังกล่าว ผู้สมัครฯจะต้องรับผิดชอบในการตรวจสอบและรับรอง ตนเองว่า เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่สมัครฯ ตรงตามประกาศรับสมัครฯ ซึ่งหากตรวจสอบภายหลังพบว่าผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามที่กำหนด คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรร จะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครฯ และไม่มีสิทธิได้รับ บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ หรือจะพิจารณาให้พ้นจากตำแหน่งในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งไปแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายวัชร สุขเกื้อ)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ

ผนวก ก

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์
รายละเอียดเกี่ยวกับวัน เวลา และสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร
รายละเอียดวิชาเกี่ยวกับการสรรหาและเลือกสรร
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

เลขประจำตัว	ชื่อ - สกุล	วัน เวลา และสถานที่ ดำเนินการสรรหาและเลือกสรรฯ	รายละเอียดวิชา คะแนนเต็ม ๓๐๐ คะแนน	หมายเหตุ
๑	นายพงศ์ศักดิ์ สุขเกื้อ	วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบล ดอนตรอ (ชั้น ๒)	ความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ๑๐๐ คะแนน - ความรู้ ความสามารถทั่วไป ทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เหตุการณ์ปัจจุบัน ที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ - พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม - ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การใช้รถยนต์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ - กฎจราจร	สอบ ข้อเขียน ปรนัย
		วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๑.๐๐ น. ณ สนามสำนักงานเทศบาลตำบล ดอนตรอ	ภาคความรู้ความสามารถเฉพาะ ตำแหน่ง (ภาค ข) ๑๐๐ คะแนน - ทักษะการขับรถยนต์ - ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเครื่องยนต์ ความสามารถแก้ไขข้อขัดข้อง เล็กน้อยๆของรถยนต์	สอบ ปฏิบัติ
		วันพฤหัสบดีที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๗ ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลดอนตรอ (ชั้น ๒)	ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ๑๐๐ คะแนน - บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ มนุษย์สัมพันธ์ - ปฏิภาณไหวพริบเหมาะสมกับตำแหน่ง - ความรู้และประสบการณ์ - คุณธรรม จริยธรรม แรงจูงใจ ทักษะ ในการทำงาน - ความรู้ความสามารถพิเศษที่เป็น ประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานในหน้าที่ - ประวัติส่วนตัว ประสบการณ์การ ทำงาน ฯลฯ	สอบ สัมภาษณ์

ผนวก ข

ระเบียบการเลือกสรรและสรรหาบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป
แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลดอนตรอ ลงวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๗

๑. ระเบียบเกี่ยวกับการเข้ารับการเลือกสรรฯ ผู้เข้ารับการเลือกสรรฯต้องปฏิบัติตามระเบียบ วิธีการ
เลือกสรรฯอย่างเคร่งครัด ดังนี้

๑.๑ การสรรหาจะดำเนินการการสรรหาตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรและวิธีการสรรหาฯ และให้
ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ปฏิบัติตามคำสั่ง ระเบียบ และวิธีการสรรหาฯ ตามที่กำหนดไว้

๑.๒ ให้ผู้เข้ารับการสรรหาฯ ปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้

(๑) แต่งกายชุดสุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม และประพฤติตนเป็นสุภาพชน

(๒) เป็นหน้าที่ของผู้เข้ารับการสรรหาฯจะต้องทราบวัน เวลา สถานที่ในการเข้ารับการสรรหาฯ

(๓) ผู้เข้ารับการสรรหาฯจะต้องไปถึงสถานที่ดำเนินการสรรหาและเลือกสรร ก่อนกำหนดเวลา
เข้าสอบ ๓๐ นาที และจะเข้าห้องสอบสัมภาษณ์ได้ ก็ต่อเมื่อได้รับคำสั่งจากคณะกรรมการสรรหาและ
เลือกสรรพนักงานจ้าง โดยจะเรียกผู้เข้ารับการสรรหาฯเข้าสอบเรียงตามลำดับหมายเลขประจำตัวผู้สมัครฯ

(๔) ผู้ใดไม่มาภายในกำหนดวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์และไม่เข้ารับ
การสรรหาและเลือกสรร ครั้งนี้

(๕) ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัครฯและบัตรประจำตัวประชาชนไปในวันดำเนินการสรรหาฯ
เพื่อใช้แสดงคู่กัน (สิ่งที่ใช้แทนบัตรประจำตัวประชาชนได้ คือ บัตรที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏ
เลขประจำตัวประชาชน ๑๓ หลัก และมีรูปถ่าย ลายเซ็น,ใบเหลือง (ใบรับรองบัตรประจำตัวประชาชน) หรือ
ใบชมพู (ใบแทนใบรับบัตรประจำตัวประชาชน)

(๖) ต้องเชื่อฟังและปฏิบัติตามคำสั่งและคำแนะนำของกรรมการสรรหาและเลือกสรรโดยเคร่งครัด